

THÀNH ỦY LAI CHÂU
ỦY BAN KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Lai Châu, ngày 16 tháng 11 năm 2022

*

Số 246-CV/UBKTThU

Thông tin kết quả công tác kiểm tra, giám sát

UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU	
ĐẾN	Số: 34
	Ngày: 15.11.2022
Chuyên:	
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Văn phòng HĐND, UBND thành phố,
- Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố.

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kỳ họp lần thứ 47 do đồng chí Tổng Thanh Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì; tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét, kết luận cuộc kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy các tổ chức đảng và đảng viên đã tích cực tuyên truyền, quán triệt Quy định 179 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao có liên quan đến công tác cán bộ vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của chi bộ; đã giám sát thường xuyên đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao về công tác cán bộ qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan.

Tuy nhiên, các tổ chức đảng chưa xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề đối với đảng viên về thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ; chưa kịp thời lãnh đạo các hội, đoàn thể trong cơ quan tổ chức cho đoàn viên, hội viên thực hiện tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, việc thực hiện các nhiệm vụ do đoàn, hội giao; việc giám sát thường xuyên đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao vẫn còn có mặt hạn chế.

Ban Thường vụ đã yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các tồn hạn, hạn chế đã được chỉ ra và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy.

2. Xem xét, kết luận cuộc giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với 03 tổ chức đảng và 02 đảng viên.

Các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát đã quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; ban hành văn bản đề lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ. Đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng, là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

Tuy nhiên các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện quán triệt một số văn bản của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có thời điểm chưa kịp thời; ghi biên bản sinh hoạt chi bộ có nội dung chưa đầy đủ; việc chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ có tháng có nội dung chưa bám sát tiêu chí.

Ban Thường vụ đã yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các tồn hạn, hạn chế đã được chỉ ra và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên đây là thông tin kết quả kiểm tra, giám sát; đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy; Văn phòng HĐND, UBND; Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp thông tin đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM



Lê Hồng Quyết